

Danh mục các biện pháp, để chứng nhận theo Reg. (EU) 2018/848

Tài liệu này quy định các tiêu chí và biện pháp phân loại chung. Các trường hợp không tuân thủ chi tiết và các biện pháp tương ứng được liệt kê trong hướng dẫn trong cơ sở dữ liệu Nguyên vẹn.

Danh mục không tuân thủ	Tiêu chí phân loại	Biện pháp	Thời hạn
Trẻ vị thành niên không tuân thủ	<p>Việc không tuân thủ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ hoặc đang chuyển đổi.</p> <p>Các biện pháp phòng ngừa là tương xứng và phù hợp và tự kiểm soát hiệu quả.</p> <p>Một hệ thống truy xuất nguồn gốc được đưa ra.</p>	<p>Tùy thuộc vào tình huống, có các tùy chọn sau:</p> <p>Hành động khắc phục phải được thực hiện và kế hoạch hành động phải được đệ trình lên bio.inspecta.</p> <p>Thông thường, việc xác minh sẽ được thực hiện trong lần kiểm tra cập nhật hàng năm tiếp theo (tùy thuộc vào tình huống, thời hạn ngắn hơn có thể được yêu cầu, ví dụ: lần gửi bảng dữ liệu tiếp theo, v.v.).</p> <p>Hành động khắc phục phải được thực hiện và bằng chứng được gửi đến bio.inspecta trước khi chứng nhận.</p> <p>Một kế hoạch hành động về việc sửa chữa sự không tuân thủ cần phải được cung cấp cho đến một thời hạn đã định.</p> <p>Một kế hoạch hành động về việc sửa chữa sự không tuân thủ cần phải được cung cấp trước khi chứng nhận.</p> <p>Nhà điều hành hoặc nhóm người vận hành phải tăng tần suất kiểm soát riêng và kế hoạch hành động phải được đệ trình lên bio.inspecta.</p> <p>Không sửa chữa sự không tuân thủ nhỏ hoặc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến sự không tuân thủ nghiêm trọng.</p>	<p>14 ngày</p> <p>Lần kiểm tra tiếp theo</p> <p>14 ngày</p> <p>14 ngày</p> <p>14 ngày</p> <p>14 ngày</p> <p>lặp lại một lần</p>

Majour không tuân thủ	<p>Việc không tuân thủ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ hoặc đang chuyển đổi.</p> <p>Các biện pháp phòng ngừa chưa tương xứng, phù hợp, tự kiểm soát chưa hiệu quả.</p> <p>Một hệ thống truy xuất nguồn gốc được đưa ra, cho phép xác định vị trí sản phẩm bị ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng và sản phẩm có thể được ngăn chặn nhập khẩu vào EU có liên quan đến sản xuất hữu cơ.</p> <p>Một lỗi nhỏ không tuân thủ đã không được sửa chữa trong giới hạn thời gian đã đặt.</p>	<p>Hủy chứng nhận / hạ cấp một số lô, sản phẩm, lô đất nhất định. Các sản phẩm liên quan không được bán trên thị trường hoặc quảng cáo có liên quan đến sản xuất hữu cơ theo Reg. (EU) 2018/848 với hiệu lực ngay lập tức.</p> <p>Giai đoạn chuyển đổi mới</p> <p>Hành động khắc phục (kế hoạch hành động) là cần thiết để đảm bảo rằng việc không tuân thủ không lặp lại. Cải thiện việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và các biện pháp kiểm soát mà nhà điều hành đã đưa ra để đảm bảo tuân thủ.</p>	<p>Hành động ngay lập tức</p> <p>Hành động ngay lập tức</p> <p>14 ngày</p>
	<p>Độ lệch đáng kể giữa tính toán đầu vào và đầu ra (cân bằng khối lượng)</p>	<p>Người vận hành hoặc nhóm người vận hành phải tăng tần suất kiểm soát của chính mình và gửi kế hoạch hành động ngẫu hứng.</p> <p>Không sửa chữa sự không tuân thủ majour hoặc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến việc không tuân thủ nghiêm trọng.</p>	<p>14 ngày</p> <p>Lặp lại 1 lần</p>

Không tuân thủ nghiêm trọng	Việc không tuân thủ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ hoặc đang chuyển đổi . Các biện pháp phòng ngừa chưa tương xứng, phù hợp, tự kiểm soát chưa hiệu quả. Hệ thống truy xuất nguồn gốc không cho phép xác định vị trí sản phẩm bị ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng và sản phẩm không thể bị ngăn chặn nhập khẩu vào EU có liên quan đến sản xuất hữu cơ. Cố ý sử dụng đầu vào không được phép, cố ý dán nhãn các sản phẩm thông thường là hữu cơ, bất kỳ loại gian lận nào khác. Một sự không tuân thủ majour đã không được sửa chữa.	Hủy chứng nhận/hạ cấp một số lô, sản phẩm, lô đất nhất định. Các sản phẩm liên quan không được bán trên thị trường hoặc quảng cáo có liên quan đến sản xuất hữu cơ theo Reg. (EU) 2018/848 với hiệu lực ngay lập tức. Yêu cầu thời gian chuyển đổi mới Hành động khắc phục là cần thiết để đảm bảo rằng việc không tuân thủ không lặp lại trong tương lai (ví dụ: liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và tự kiểm soát). Người vận hành hoặc nhóm người vận hành phải tăng tần suất kiểm soát của chính mình và gửi kế hoạch hành động ngẫu hứng. Tùy thuộc vào tình huống, chứng chỉ bị đình chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc bị thu hồi.	Hành động ngay lập tức Hành động ngay lập tức 14 ngày 14 ngày Hành động ngay lập tức
	Không có hồ sơ và hồ sơ tài chính cho thấy sự tuân thủ Quy định (EU) 2018/848		
	Cố ý bỏ sót thông tin dẫn đến hồ sơ không đầy đủ		
	Làm giả các tài liệu liên quan đến chứng nhận hữu cơ Sản phẩm		
	Cố ý dán nhãn lại các sản phẩm bị hạ cấp là hữu cơ		
	Cố ý trộn hữu cơ với các sản phẩm đang chuyển đổi hoặc không hữu cơ		
	Cố ý sử dụng các chất hoặc sản phẩm không được phép trong phạm vi của Quy định (EU) 2018/848		
	Sử dụng GMO có chủ ý		

	<p>Nhà điều hành từ chối cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát truy cập vào cơ sở chịu sự kiểm soát, hoặc lưu giữ sổ sách của nó, bao gồm cả tài chính</p> <p>ghi lại, hoặc từ chối cho phép cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát thực hiện</p> <p>Mẫu</p>		
Các văn bản khác cho thư đánh giá / quyết định	Tiêu chí phân loại	Biện pháp	
Nhắc nhở	Các vấn đề hiện không liên quan nhưng có thể trở nên như vậy trong tương lai.	Không có biện pháp nào được yêu cầu.	Xác minh tại chỗ kiểm tra tiếp theo
Yêu cầu thông tin	Các tài liệu không có sẵn trong quá trình kiểm tra (giải thích hợp lý) hoặc cần một số chỉnh sửa (ví dụ: bản đồ, kế hoạch luân canh cây trồng).	<p>Bảng chứng về hành động khắc phục phải được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo và trước khi chứng nhận. Nếu bảng chứng không được cung cấp kịp thời, điều này sẽ dẫn đến sự không tuân thủ nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.</p> <p>Việc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến việc không tuân thủ nghiêm trọng.</p>	<p>14 ngày</p> <p>Lặp lại 1 lần</p>
Sự nghi ngờ	Người ta nghi ngờ hoặc nhận được thông tin chứng minh rằng các sản phẩm có thể không tuân thủ quy định hữu cơ.	Nhà điều hành có thể được yêu cầu tạm thời không tiếp thị các sản phẩm liên quan có liên quan đến phương pháp sản xuất hữu cơ hoặc chuyển đổi trong một khoảng thời gian do bio.inspecta quy định. Trước khi đưa ra quyết định như vậy, bio.inspecta sẽ cho phép nhà điều hành nhận xét trong thời hạn do bio.inspecta quy định. Trong khoảng thời gian này, bảng chứng liên quan đến nghi ngờ được chứng minh phải được cung cấp để đưa ra quyết định chứng nhận cuối cùng. Nếu bảng chứng không được cung cấp kịp thời hoặc nếu không có sự hợp tác đầy đủ của nhà điều hành trong việc điều tra nghi ngờ, điều này sẽ dẫn đến sự không tuân thủ nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.	Bị chặn trong phạm vi thông báo nhất định.

		Nếu bằng chứng không được cung cấp kịp thời, điều này sẽ dẫn đến việc không tuân thủ nghiêm trọng.	
Kiểm soát bổ sung	Kiểm soát bổ sung có thể liên quan đến bất kỳ tình huống nào làm cho việc kiểm soát bổ sung trở nên cần thiết, chẳng hạn như hoạt động mới được lên kế hoạch, hoạt động không diễn ra trong quá trình kiểm tra chính, xác minh thực hiện các biện pháp khắc phục, kiểm soát bổ sung do phân loại rủi ro cao, điều tra vì nghi ngờ.	Các biện pháp kiểm soát bổ sung có thể là kiểm tra tại chỗ hoặc kỹ thuật số, kiểm tra tài liệu trên máy tính để bàn trước khi ban hành COI, lấy mẫu và phân tích.	Kiểm tra bổ sung trong thời gian dự kiến.